

บทที่ 4

บทสรุป

จากการศึกษาทัศนะของนักศึกษา ประชาชนในชุมชนใกล้สถานศึกษา ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายต่อนโยบายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา สรุปได้ดังนี้

ทัศนะของนักศึกษา

นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา แต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ว่านโยบายนี้จะทำให้การลดการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาลดลงได้จริง โดยนักศึกษาจำนวนไม่น้อยให้เหตุผลว่าหากมีความต้องการบริโภค ย่อมดึงดูดให้มีการสนองตอบความต้องการ ทั้งนี้ยังขึ้นกับความเข้มงวดจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือไม่ เหตุผลที่นักศึกษาเห็นด้วยกับนโยบายนี้คือ การมีสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาดูไม่สมควร อาจกล่าวในนัยหนึ่งได้ว่า เป็นเหตุผลทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้ นักศึกษาจำนวนไม่น้อยยังมีความเห็นว่า การดำเนินนโยบายการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา ต้องคำนึงถึงเสรีภาพในการประกอบการทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการด้วย โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ตั้งมาก่อนการออกนโยบายดังกล่าว

ทัศนะของประชาชนในชุมชนใกล้สถานศึกษา

ประชาชนในชุมชนใกล้สถานศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา ด้วยเหตุผลว่าเป็นการจัดระเบียบสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการลดการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา เพียงแต่น่าจะช่วยให้การลดการดื่มในบริเวณใกล้สถานศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ยังเห็นว่า การดำเนินนโยบายต้องคำนึงถึงสถานประกอบการที่ตั้งอย่างถูกกฎหมายมาแต่เดิม และบางส่วนยังเห็นว่า นโยบายดังกล่าวน่าจะมีผลระยะสั้น ทำให้รู้สึกสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ทัศนะของผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับนโยบายการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา โดยให้เหตุผลว่า เพราะนักศึกษาที่ต้องการดื่ม ก็จะไปหาที่ดื่มที่ไกลสถานศึกษาออกไปอยู่ดี นโยบายดังกล่าวจะมีผลกระทบเฉพาะร้านค้าที่ใกล้สถานศึกษา แต่ยอดรวมของการดื่มไม่น่าจะลดลงได้จริง นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า เสรีภาพในการประกอบการทางเศรษฐกิจโดยถูกกฎหมายน่าจะเป็นสิ่งที่รัฐให้ความสำคัญ ในประเทศที่เจริญหลายประเทศไม่ได้ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาแต่อย่างใด

ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติตามนโยบาย สรุปได้ 3 ประการ

ประการแรก คือ การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีภารกิจที่หลากหลายด้าน ทำให้ในกรณีการจะดูแล กวดขันการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นกับการสั่งการของผู้บังคับบัญชาว่าจะสั่งเข้มงวด หรือไม่ เมื่อใด

ประการที่สอง ปัญหาข้อจำกัดจากตัวกฎหมาย ไม่ว่าจะในการที่กฎหมายกำหนดบทลงโทษไว้ไม่ รุนแรง กับความลึกลับของกฎหมาย โดยที่มีสถานประกอบการที่ขออนุญาตตามกฎหมายมาแต่เดิม ก่อนหน้าการมีนโยบายและกฎหมายห้ามการจำหน่ายเครื่องดื่มใกล้สถานศึกษา ทำให้เป็นปัญหาของ เจ้าหน้าที่เมื่อออกตรวจ เพราะสถานประกอบการเองก็อ้างว่ามีใบอนุญาตการค้าสุราถูกต้อง

ประการที่สาม ผู้ประกอบการเป็นคนในพื้นที่ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ 3 ประการ

ประการแรก ชุมชนควรมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากสถานประกอบการ แอบขายเครื่องดื่ม

ประการที่สอง ครอบครัวและสถาบันการศึกษาต้องกวดขันอบรมไม่ให้เยาวชนมาดื่ม แอลกอฮอล์

ประการที่สาม ควรปรับปรุงกฎหมายและกลไกรับผิดชอบ โดยกำหนดโทษที่รุนแรงขึ้น การ ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ 2 ประการ

ประการแรก การนำนโยบายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาไปสู่ การปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยรัฐควรปรับปรุงกฎหมายกำหนดให้ชุมชนมี อำนาจร่วมในการให้ความเห็นและร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตตั้งของสถานประกอบการ

ประการสอง สมควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมว่า ในต่างประเทศมีนโยบายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาหรือไม่ เพราะเหตุใด